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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสันทราย  
สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2564 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลสันทราย 

*************** 

ผู้มาประชุม 
1. นายนัณฐกริช  นวนพนัส ประธานสภาเทศบาลตําบลสันทราย 
2. นายจรัญ  สันทะบุตร  รองประธานสภาเทศบาลตําบลสันทราย 
3. นายเอนก  มูลคําหล้า  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย 
4. นายอนุวัตร  มะโนคํา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย 
5. นางวิไล  ชาวไชย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย 
6. นางศรีนวล  จันทาพูน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย 
7. นางลัดดา  ปรารมภ์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย 
8. นางสัณห์สินี  คําหล้าทราย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย 
9. นางอรพรรณ  ปันปูนทราย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย 
10. นายเฉลิม  อรินต๊ะทราย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย 
11. นายธนวัฒน ์ พัวตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย 
12. นางกนกรัฐ  เหล่าสามารถ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย 
13. นางจีรวรรณ  อุดมครบ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสันทราย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายธนพล  เมืองคํา  นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย 
2. นางสุปราณี  มาละดา  รองนายกเทศมนตรีตําบลสันทราย 
3. นายทนงศักด์ิ  กิตยานุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตําบลสันทราย 
4. นายสมบูรณ์  อรินต๊ะทราย ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลสันทราย 
5. นายเสกสรร  เยาตาทราย เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลสันทราย 
6. นางนนทรส  อ่ินคํา  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
7. นางกรณิศ  จีมะวงษ์  ผู้อํานวยการกองคลัง 
8. นายพฤหัส  แก้วหล้า  ผู้อํานวยการกองช่าง 
9. นางสาวทิชากร อรินต๊ะทราย หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
10. นายถนอม  เทพสุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
11. นางวนิดา  จันทะบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
12. นายชาญชัย  กันทากาศ นิติกร 

ก่อนการประชุม 
 

- เม่ือถึงกําหนดนัดประชุม  (เวลา 09.30 น.)  แล้ว   นางจีรวรรณ อุดมครบ 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสันทราย ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
สันทราย ผู้มาประชุมท่ีได้ลงชื่อไว้ เม่ือผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภา
เทศบาลตําบลสันทราย ได้กล่าวเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทรายเข้าห้องประชุม 
และเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลสันทราย กล่าวเปิดการประชุม 

/ นายนัณฐกริช... 
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นายนัณฐกริช นวนพนัส 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เม่ือท่ีประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2564 และเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
 - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสันทรายครั้งแรก  
เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

นายนัณฐกริช นวนพนัส 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว หากสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใด ขอได้โปรดนําแจ้งต่อท่ีประชุม 

นายอนุวัตร มะโนคํา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- ตามรายงานการประชุม หน้าท่ี 20 เลขานุการตรวจรายงานการประชุมได้ลง
ลายมือชื่อผิดหรือไม่ โดยลงชื่อนามสกุลเป็น แก้วปินตา 

นางกนกรัฐ เหล่าสามารถ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- ได้ลงลายมือชื่อ ซ่ึงเป็นนามสกุลเดิม ท้ังนี้ ลายมือชื่อดังกล่าวเป็นลายมือชื่อ
ของตนเอง 

นายนัณฐกริช นวนพนัส 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ 

- เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดแล้ว 
และไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ท้ังนี้ ได้ตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภาฯ          
อยู่ในท่ีประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอมติท่ีประชุมในการรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลสันทราย ครั้งแรก เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 โดยการยกมือข้ึน
พ้นศีรษะ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 11 เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสันทรายครั้งแรก  
เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

นายนัณฐกริช นวนพนัส 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด ต้องการทบทวนรายงานการประชุมเม่ือครั้งท่ีแล้ว ขอได้
โปรดนําแจ้งต่อท่ีประชุม... 

ท่ีประชุม - ไม่มีการทบทวน 
นายนัณฐกริช นวนพนัส 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เม่ือไม่มีท่านใดต้องการทบทวนรายงานการประชุมแล้ว และไม่มีท่านใดเห็น
เป็นอย่างอ่ืน จึงขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมถัดไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง นายกเทศมนตรีตําบลสันทรายแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตําบลสันทราย 
นายนัณฐกริช นวนพนัส 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้ท่ี
ประชุมได้รับทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

นางจีรวรรณ อุดมครบ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับท่ี 12) พ.ศ.2546 มาตรา 48 ทศ กําหนดให้ 

ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าท่ี ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา
เทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ท้ังนี้ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี  

 
/ นายนัณฐกริช... 
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นายนัณฐกริช นวนพนัส 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้รับทราบแล้ว นั้น สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามอีก
หรือไม่ ขอเรียนเชิญ... 

- ถ้าไม่มีท่านใดต้องการซักถาม กระผมขอเรียนเชิญ นายธนพล เมืองคํา 
นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตําบลสันทรายต่อไป 
ขอเรียนเชิญครับ 

นายธนพล เมืองคํา 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลสันทรายท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลสันทรายผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
 ตามท่ีเทศบาลตําบลสันทราย ได้จัดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
สันทราย และนายกเทศมนตรีตําบลสันทราย กรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศ
กําหนดให้มีการเลือกต้ังตามมาตรา 142  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2564 นั้น 
 กระผม นายธนพล เมืองคํา ได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พ่ีน้องชาวเทศบาล
ตําบลสันทราย โดยได้มอบโอกาสให้กระผมได้เข้ามาดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรี
ตําบลสันทรายอีกครั้งหนึ่ง ท้ังนี้ ตามกระบวนการเลือกต้ังท่ีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โปร่งใส และเท่ียงธรรม 
 โดยท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้ประกาศผลการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี
ตําบลสันทราย เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2564 ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 12) พ.ศ.2546 
มาตรา 48 ทศ วรรคแรก บัญญัติว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าท่ี ให้ประธานสภา
เทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล 
โดยไม่มีการลงมติ ท้ังนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรี 
 บัดนี้ กระผมได้ดําเนินการกําหนดนโยบายสําหรับการบริหารราชการของ
เทศบาลตําบลสันทรายเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอนําเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
ตําบลสันทรายและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทรายทุกท่าน ดังนี้ 

1.  นโยบายด้านการเมือง การบริหาร            
1.1 บริหารเทศบาลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล กล่าวคือ คุณธรรม นิติธรรม 

ความโปร่งใส ความคุ้มค่า ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน   

1.2 โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
สร้างคุณภาพในการทํางาน 

1.3 บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย หน่วยงาน องค์กร สถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือวิจัย ค้นคว้าหานวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับชุมชน 
 2.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 ดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงพัฒนาฌาปนสถานเทศบาล (สุสาน)  
ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม และถูกสุขลักษณะ 

2.2 ดําเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม ถนน ไฟฟ้า และประปา เพ่ือให้บริการ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง  

/ 2.3 ดําเนินการ... 
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2.3 ดําเนินการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะประโยชน์ทุกเส้นในเขต
เทศบาล เพ่ือพ่ีน้องเกษตรกร 

2.4 สนับสนุนโครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นเพ่ือเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร  
2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําโครงการธนาคารน้ําใต้ดินอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง เพ่ือแก้ปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง 
2.6 เจาะบ่อบาดาลให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพ่ือแก้ปัญหาให้กับพ่ีน้อง

เกษตรกร และแก้ปัญหาภัยแล้งในพ้ืนท่ี        
2.7 ดําเนินการประสานงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

หน่วยงาน ส่วนราชการ และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้อง
ประชาชนเป็นส่วนรวม  
 3.  นโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม 

3.1 ผลักดัน สานต่อให้มีสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตําบลสันทราย เพ่ือ
กระจายโอกาสให้กับเด็กในพ้ืนท่ีมีโอกาสได้เรียนในสถานศึกษาท่ีได้มาตรฐาน และแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพ้ืนท่ี ทุกเพศ ทุกวัย  
ให้เป็นบุคลากรท่ีดีและมีคุณภาพ 

3.3 จัดการฟ้ืนฟู อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ินให้คงสืบอยู่ต่อไป 

3.4 ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และประชาชน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมท่ีดี โดยใช้สนามกีฬาเทศบาล
ตําบลสันทรายเป็นศูนย์กลางการออกกําลังกายให้กับประชาชนทุกระดับ 

4.  นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  
4.1 ใช้พ้ืนท่ีบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หนองบัว) เป็นศูนย์

รวมการจําหน่ายสินค้าของชุมชนเพ่ือชุมชน เพ่ือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และเป็น
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ใกล้บ้าน และปลอดภัย 

4.2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆและพัฒนารายได้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 

5.  นโยบายด้านคุณภาพชีวิต ด้านสังคมและความปลอดภัย 
 5.1 จัดสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หนองบัว) เป็นสถานท่ี

พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นศูนย์รวมการออกกําลังกายท่ีได้มาตรฐาน เช่น สนามเด็กเล่น 
อุปกรณ์ออกกําลังกาย และสวนสุขภาพในชุมชน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้มากข้ึน และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5.2 ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
(หนองบัว) และบริเวณท่ีเสี่ยงอันตราย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ปัญหาทางสังคม อาทิ ปัญหาเด็กและเยาวชน 
ปัญหาครอบครัว 

5.4 ส่งเสริมสนับสนุน บทบาทสตรี ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการ สภาเด็ก
และเยาวชน ชมรมหรือกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

/ 5.5 จัดให้มี... 
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5.5 จัดให้มีศูนย์บริการและช่วยเหลือประชาชน ในการเสริมสร้างความ
ม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้การ
ช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 

5.6 สนับสนุนให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)             
มีบทบาทในการช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคม ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6.  นโยบายด้านสาธารณสุขและด้านส่ิงแวดล้อม 
6.1 มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 

สถาบันอุดมศึกษา ต้ังแต่ต้นทาง ถึงปลายทาง อย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการท่ี
ถูกต้อง 

6.2 ส่งเสริม สนับสนุนบทบาทหน้าท่ีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ           
ในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี (สปสช.) ในการสร้างสุขภาพให้กับประชาชนทุกกลุ่ม 

6.3 ส่งเสริมการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อทุกชนิด 
6.4 ส่งเสริมสนับสนุนงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  

(อสม.) ในเขตรับผิดชอบ 
6.5 วางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบายน้ําจากชุมชน โดยการ

จัดให้มีระบบระบายน้ําท่ีได้มาตรฐาน และสามารถบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ํา
ธรรมชาติ 

ท่านประธานสภาเทศบาลตําบลสันทราย และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล             
สันทรายท่ีเคารพ นโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตําบลสันทรายท้ังหกด้าน           
ท่ีกระผมได้แถลงไปแล้วนั้น เป็นนโยบายท่ีกําหนดอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์คลังของเทศบาลตําบลสันทราย และเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลท่ี
ได้กําหนดไว้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง บางนโยบายเป็นนโยบายท่ีเร่งด่วนต้องดําเนินการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็ว บางนโยบายต้องดําเนินการอย่างเป็นระบบ อย่างต่อเนื่อง 
ซ่ึงอาจต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณในการดําเนินการจึงจะเห็นเป็นรูปธรรม 
นอกจากนี้ ยังอาจมีนโยบายอ่ืนๆท่ีไม่ได้มีการกล่าวถึง ณ ท่ีนี้ ท่ีอาจเป็นนโยบาย        
เฉพาะกิจ หรือเร่งด่วน หรือเป็นนโยบายท่ีมิได้คาดหมายไว้ล่วงหน้า เนื่องจากเป็นการ
แก้ไขปัญหาเร่งด่วน หรืออยู่ในสถานการณ์ท่ีมิได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า  

อย่างไรก็ตาม กระผมหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านประธานสภา
เทศบาลตําบลสันทราย และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทรายทุกท่าน ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายท่ีกระผมได้กล่าวไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้อง 
ประชาชนชาวเทศบาลตําบลสันทรายโดยส่วนรวม 

กระผมขอถือโอกาสในวาระนี้ ได้แจ้งให้ประธานสภาเทศบาลตําบลสันทราย
และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย และผู้มีเกียรติทุกท่านได้ทราบถึงโครงสร้างของ
คณะผู้บริหาร ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม โดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 12) พ.ศ.2546 มาตรา 48 อัฏฐ ท่ีบัญญัติว่า
นายกเทศมนตรีอาจแต่งต้ังรองนายกเทศมนตรี ซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้
ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตาม
เกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

/ (1) เทศบาล... 
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(1) เทศบาลตําบลให้แต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน และ
นายกเทศมนตรีอาจแต่งต้ังท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีซ่ึง
มิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้ โดยในกรณีของเทศบาลตําบลให้แต่งต้ังได้จํานวนรวมไม่เกิน
สองคน 

ในการนี้  กระผมจึงได้แต่งต้ัง นางสุปราณี มาละดา ให้ดํารงตําแหน่ง                  
รองนายกเทศมนตรีตําบลสันทราย คนท่ี 1 และนายทนงศักด์ิ กิตยานุรักษ์ ดํารง
ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตําบลสันทราย คนท่ี 2 แต่งต้ัง นายสมบูรณ์ อรินต๊ะทราย 
ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลสันทราย และแต่งต้ัง นายเสกสรร           
เยาตาทราย ให้ดํารงตําแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลสันทราย ท้ังนี้ ต้ังแต่
วันนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน และขอจบการแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาลตําบลสันทรายไว้เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 

ลงนาม นายธนพล เมืองคํา นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย 
นายนัณฐกริช นวนพนัส 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย ได้แถลงนโยบายเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว สมาชิก
สภาฯ ท่านใดต้องการซักถาม หรือต้องการอภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 

นายอนุวัตร มะโนคํา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- นโยบายท่ีท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้แถลงไปนั้น กระผม เห็นว่าเป็นนโยบาย 
ท่ีดี แต่ขอเสริมนโยบายท่ี 2.2 การดําเนินการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะประโยชน์ทุก
เส้นในเขตเทศบาล ควรเพ่ิมการขุดลอกลําเหมืองท่ีอยู่นอกเขตเทศบาลด้วย เนื่องจาก 
ลําเหมืองบางเส้นท่ีเกษตรกรใช้ประโยชน์อยู่นอกเขตเทศบาล เช่น ลําเหมืองฝายฮ่างตํ่า 
เป็นต้น และนโยบายท่ี 5 ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสังคมและความปลอดภัย ข้อ 5.2 การ
ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ควรจะมีการ
ติดต้ังกล้องวงจรปิดเพ่ิมในบริเวณอ่ืนๆ ในเขตเทศบาลตําบลสันทรายด้วย เพ่ือป้องกัน
ชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในเขตเทศบาลตําบลสันทรายโดยรวมด้วย 

นายธนพล เมืองคํา 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ตามท่ีท่านอนุวัตร ได้เสนอให้เพ่ิมการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะนอกเขต
เทศบาลในนโยบายดังกล่าวด้วยนั้น กระผมขอขอบคุณท่ีให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้
นโยบายได้ครอบคลุมยิ่งข้ึน  สําหรับประเด็นการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะประโยชน์
ทุกเส้นนั้น กระผมให้ความสําคัญกับการขุดลอกลําเหมืองทุกสายถ้าเก่ียวเนื่องกับพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมของประชาชนพ้ืนท่ีเทศบาลฯ แต่การแถลงนโยบายนั้นจําเป็นต้อง
กําหนดการดําเนินการในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลก่อน แต่ถ้าหากเป็นปัญหาความเดือดร้อน
หรือเป็นความต้องการของประชาชนหรือเกษตรกรเพ่ือให้เทศบาลฯ ดําเนินการขุดลอก
นอกเขตฯ ก็ขอให้ทําหนังสือพร้อมรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อนแจ้งหรือร้องเรียนมายัง
เทศบาลฯ เพ่ือเป็นต้นเรื่องในการพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยเทศบาลฯ 
ในการทํากิจการนอกเขตตามกฎหมายกําหนดต่อไป ซ่ึงรวมถึงกรณีลําเหมืองสาธารณะ
ท่ีอยู่นอกเขตเทศบาลด้วย หากเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือเกษตรกร 
ก็สามารถทําหนังสือแจ้งมายังเทศบาลได้ ท้ังนี้ การดําเนินกิจการนอกเขตเทศบาล ต้อง
ได้รับความยินยอมจากสภาท้องถ่ินท้ังสองแห่ง คือเจ้าของพ้ืนท่ี และสภาเทศบาลตําบล
สันทรายและต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการด้วย 

- สําหรับการติดต้ังกล้อง CCTV นั้น มีนโยบายท่ีจะดําเนินการติดต้ังบริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องจากบริเวณดังกล่าว มักจะมีการม่ัวสุมของกลุ่ม
วัยรุ่น โดยเฉพาะยามคํ่าคืน มีการส่งเสียงดังรบกวน สร้างความเดือดร้อนรําคาญให้กับ 

/ ประชาชน... 
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ประชาชนบริเวณใกล้เคียง รวมถึงเป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรมต่างๆ และ
นอกจากสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแล้ว ยังมีนโยบายติดต้ังต้ังกล้อง CCTV บริเวณ
จุดเสี่ยงต่างๆ ในเขตพ้ืนท่ี เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้วย 

นายนัณฐกริช นวนพนัส 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการซักถาม หรือต้องการอภิปรายเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่... ถ้าไม่มี จึงขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายนัณฐกริช นวนพนัส 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีสมาชิกท่านใดจะมีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบในวาระนี้หรือไม่ ขอเชิญครับ 

นายเฉลิม อรินต๊ะทราย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

        - ขอแจ้งผ่านประธานสภาเทศบาลไปถึงคณะผู้บริหารและกองช่าง ขอช่วย
ประสานผู้รับเหมาท่ีก่อสร้างถนนทางหลวงในพ้ืนท่ี อยู่ในขณะนี้ ให้เพ่ิมไฟฟ้าแสงสว่าง
บริเวณทางเบ่ียง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวแสงสว่างไม่เพียงพอ เป็นอันตรายต่อผู้สัญจร 
ทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ล่าสุดได้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนแท่งแบริเออร์           
ทําให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย  

นายอนุวัตร มะโนคํา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- มีเรื่องนําแจ้ง ดังนี้ 
- เนื่องจากช่วงเดือน พฤษภาคม–กันยายน จะเข้าสู่ฤดูทํานาปี เนื่องจากได้รับ

การร้องเรียนจากเกษตรว่า ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากลําเหมืองท่ีใช้ในการเกษตร 
ต้ืนเขิน จึงขอให้ทางเทศบาลพิจารณาดําเนินการขุดลอกลําเหมือง จํานวน 2 สาย ดังนี้ 

สายท่ี 1 ต้ังแต่หน้าฝ่ายฮ่างตํ่า บ้านศาลา ถึงบ้านดง  
สายท่ี 2 ต้ังแต่หน้าฝายสวนยางพารา หมู่ท่ี 1 ถึงท่ีนานายเหลา พรหมณี  
ท้ังนี้ กลุ่มเกษตรกรจะได้ทําหนังสือแจ้งมายังเทศบาลฯ อีกครั้งหนึ่ง 
- และต้นไม้ไผ่บริเวณหน้าบ้านนายมา พรหมณี และนางไฝ ราคะใจ หมู่ท่ี 1 

ได้ล้มพาดเสาไฟฟ้า เกรงว่าจะเกิดอันตราย ขอให้ทางเทศบาลฯ แจ้งการไฟฟ้าฯ           
มาดําเนินการตัดต้นไม้ไผ่บริเวณดังกล่าวให้ด้วย 

นายนัณฐกริช นวนพนัส 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอให้กองช่างได้ประสานการไฟฟ้าฯ ให้มาดําเนินการ ผลเป็นอย่างไรขอให้แจ้ง
ให้สมาชิกสภาฯทราบด้วย 

นายธนพล เมืองคํา
นายกเทศมนตรีฯ 

- สําหรับการขุดลอกลําเหมืองต้ังแต่ฝายฮ่างตํ่าซ่ึงอยู่ในเขตพ้ืนท่ีของ อบต.แม่จัน 
จะเป็นการทํากิจการนอกเขต ต้องใช้เวลาในการดําเนินการ และขอมอบหมายให้กอง
ช่างได้ไปสํารวจและประมาณราคา เพ่ือจะได้นําเสนอสภาเพ่ือพิจารณา และนําแจ้งไป
ยัง อบต.แม่จัน เพ่ือให้สภา อบต.แม่จัน ได้พิจารณายินยอมให้เทศบาลฯ ทํากิจการนอก
เขตต่อไป 

นายเฉลิม อรินต๊ะทราย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- ขอติดต้ังไฟก่ิง บริเวณถนนข้างศาลพ่อบ้านหมู่ท่ี 4 เนื่องจากบริเวณดังกล่าว
ยามคํ่าคืนมืดมาก เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้สัญจร 

- ไฟก่ิงบริเวณถนนหน้าโกดังของผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 4 ดับมาหลายวันแล้ว ขอให้
ดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟให้ด้วย 

นางวิไล ชาวไชย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- ไฟก่ิงบริเวณถนนหน้าบ้าน ส.ส.ละออง ติยะไพรัช หมู่ท่ี 7 ชํารุด ขอให้
ดําเนินการซ่อมแซมด้วย 

นางสัณห์สินี คําหล้าทราย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- บริเวณข้างบ้านนายศรีหม่ืน เครือต๊ะ และนายเฮือน ชมภูชัย หมู่ท่ี 8 ในช่วง
ฤดูฝนจะมีน้ําท่วมขัง ขอพิจารณาดําเนินการแก้ไขให้ด้วย 

นายอนุวัตร มะโนคํา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- เนื่องจากไมโครโฟนท่ีใช้ในการประชุมสําหรับสมาชิกสภาฯ มีไม่ครบทุกคน          
จึงขอให้เทศบาลจัดหาไมโครโฟนให้สมาชิกสภาครบทุกคนด้วย 

/ นายธนพล... 
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นายธนพล เมืองคํา 
นายกเทศมนตรีฯ 

- กระผมมีนโยบายท่ีจะเปลี่ยนเครื่องเสียงท่ีใช้ในห้องประชุม เนื่องจากใช้งานมา
เป็นเวลาหลายปีแล้วต้ังแต่อาคารหลังเก่า และชํารุดเสียหายไปหลายอัน ท้ังนี้               
จะพิจารณาดําเนินการต่อไป 

นายนัณฐกริช นวนพนัส 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ไฟก่ิงบริเวณหน้าบ้านนางศิริเพ็ญ ภิชัย และนางวันดี  หมู่ท่ี 8 ชํารุดเนื่องจาก
ก่ิงไม้ล้มทับ ขอให้แก้ไขด้วย 

- ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 8 ฝากแจ้งให้เทศบาลฯดําเนินการย้ายหลอดไฟบริเวณข้าง
อาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 8 ลงมาติดด้านล่าง เนื่องจากสูงเกินไปแสงส่องลงมาไม่ถึง
พ้ืน 

นายธนพล เมืองคํา 
นายกเทศมนตรีฯ 

- มอบหมายให้กองช่างดําเนินการ 

นายนัณฐกริช นวนพนัส 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอนําหารือเก่ียวกับการอยู่เวรของสภาเทศบาล เนื่องจากท่ีผ่านมามักจะมีเสียง
จากประชาชนว่าสมาชิกสภาฯ ไม่มีผลงานอะไร นอกจากมาประชุมสภาฯ ดังนั้น 
กระผมจึงขอเสนอให้มีการอยู่เวรในวันราชการ ณ สํานักงานเทศบาลฯ ซ่ึงเม่ือสมัยท่ี
แล้ว สภาเทศบาลฯก็ได้มีการจัดต้ังเวรยามอยู่ช่วงระยะหนึ่ง และได้รับเสียงตอบรับจาก
ประชาชนอย่างดี 

นายเฉลิม อรินต๊ะทราย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- กระผมเห็นด้วยกับการเข้าเวรของสมาชิกสภาฯ ซ่ึงกระผมก็ได้ยินเสียงสะท้อน
จากประชาชนมาว่า สมาชิกสภาฯไม่มีงานทํา หากมีการอยู่เวรก็จะได้ช่วยงานของ
เทศบาลฯ โดยให้อยู่เวรครั้งละ 2 คน ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ต้ังแต่วันจันทร์ ถึง
วันศุกร์ โดยอาจเป็นการออกพ้ืนท่ีสํารวจไฟก่ิงท่ีชํารุดเสียหาย และแจ้งกองช่างให้
ดําเนินการแก้ไขโดยตรง เพ่ือความรวดเร็ว หรือดูแลการตัดหญ้าของคนงาน  

นายจรัญ สันทะบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- ได้ยินเสียงสะท้อนจากชาวบ้านว่าสมาชิกสภาฯ ไม่มีงานทําเหมือนกัน เห็นว่า
ถ้าให้สมาชิกสภาฯ แจ้งความเดือดร้อนของประชาชนให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และให้
หน่วยงานนั้นไปดําเนินการแก้ไขต่อไป จะได้รับการยอมรับจากผู้ท่ีอาจได้รับผลกระทบ
จากการแก้ไขปัญหานั้น 

นายธนพล เมืองคํา
นายกเทศมนตรีฯ 

- ขออนุญาตแสดงความคิดเห็น โดยไม่ได้มีเจตนาก้าวล่วงในกิจการสภา แต่ขอ
แชร์ประสบการณ์ สมัยท่ีกระผมเป็นประธานสภาฯ ได้จัดให้มีการเข้าเวรของสมาชิก
สภาฯ เพ่ือมาปฏิบัติหน้าท่ี ณ สํานักงานฯ โดยจัดตารางเวร วันละ 2 คน หากใครไม่มา
จะมีการปรับ ครั้งละ 200.- บาท/คน ซ่ึงได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี 

- ในส่วนของเจ้าหน้าท่ี จะได้ใช้กลไกลของสภาฯ เข้ามาช่วยในการทํางาน             
ในการรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สภาเทศบาลก็จะได้มีบทบาทในการ
ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที รวดเร็ว เช่น การตัดหญ้า ซ่อมแซมไฟก่ิง 
ซ่อมแซมถนนหนทาง และถ้าจะให้ฝ่ายบริหารเข้าไปดําเนินการหรือสนับสนุนก็ให้แจ้ง
ผ่านประธานสภาฯ 

นายอนุวัตร มะโนคํา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- การเข้าเวร ต้องการให้มีท้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาด้วย เพ่ือช่วยกันในการ
ปฏิบัติงาน  

นายธนพล เมืองคํา
นายกเทศมนตรีฯ 

- ในส่วนของคณะผู้บริหาร ต้องมาปฏิบัติงานทุกวันอยู่แล้ว ประกอบกับ
โครงสร้างการบริหารงานตามกฎหมายได้มีการแบ่งการทํางานของฝ่ายบริหารและสภา
กันอย่างชัดเจนอยู่แล้ว  

 
/ นางสุปราณี... 
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นางสุปราณี มาละดา 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

- ขออนุญาตประธานสภา ขอแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว ก่อนอ่ืนขอ
แสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีได้เข้ามาร่วมงานกันอีกครั้ง สําหรับ
การอยู่เวรของสมาชิกสภาฯ เม่ือสมัยท่ีผ่านมาหากท่านใดไม่ว่างหรือมีภารกิจ สามารถ
สับเปลี่ ยนกันได้หรือหากมีความจํ าเ ป็นจริ งๆ ก็แจ้ ง เหตุผลความจํา เ ป็นต่อ        
ประธานสภาฯ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าปรับวันละ 200.- บาท 

นายธนพล เมืองคํา
นายกเทศมนตรีฯ 

- ขอเสนอว่าในการประชุมวันนี้ ควรจะเป็นเพียงการสอบถามหรือขอมติของท่ี
ประชุมก่อนว่า จะให้มีการอยู่เวรหรือไม่ ถ้าท่ีประชุมเห็นชอบ ก็อาจนําไปสู่การหารือ
เพ่ือกําหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ แล้วนําเสนอแนวทางฯให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ
พิจารณาในครั้งต่อไป  

นายนัณฐกริช นวนพนัส 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ท่ีประชุมท่านใดมีข้อเสนอแนะ หรือเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่... 
- ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติท่ีประชุมพิจารณาว่าจะเห็นชอบให้สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลสันทราย มีการเข้าเวรปฏิบัติหน้าท่ี ณ สํานักงานเทศบาลตําบลสันทราย 
หรือไม่ โดยการยกมือข้ึนพ้นศีรษะ  

ท่ีประชุม เห็นชอบ  11  เสียง  ไม่เห็นชอบ  1  เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 
นายนัณฐกริช นวนพนัส 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก กระผมขอปิดประชุมสภาเทศบาล
ตําบลสันทรายสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2564 ณ บัดนี้ ครับ  

 
    เลิกประชุม  เวลา  11.30  น. 
 

(ลงชื่อ)      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                     (นางจีรวรรณ  อุดมครบ)                    
                                             เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสันทราย 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564 

 
(ลงชื่อ)       (ลงชื่อ)     (ลงชื่อ)     
         (นายเฉลิม อรินต๊ะทราย)                   (นายอนุวัตร มะโนคํา)                 (นางศร ีนวล จันทาพูน)   
            ประธานกรรมการฯ                              กรรมการฯ       กรรมการฯ 

(ลงชื่อ)           (ลงชื่อ)       
         (นางลัดดา ปรารมภ์)                 (นางกนกรัฐ เหล่าสามารถ)     
              กรรมการฯ         กรรมการและเลขานุการฯ 
 

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2564 

เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2564 
   

    (ลงชื่อ)          
       (นายนัณฐกริช นวนพนัส) 
          ประธานสภาเทศบาลตําบลสันทราย 


